

BÁO CÁO

Về chấm dứt thực hiện dự án Giải quyết 09 điểm đen của các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố tại Báo cáo số 23/BC-BQL ngày 07/02/2023 về tình hình thực hiện và kiến nghị đề xuất kết thúc thực hiện dự án Giải quyết 09 điểm đen của các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; kèm theo các hồ sơ liên quan.

Qua rà soát tình hình thực hiện dự án và đối chiếu với quy định hiện hành trong quản lý đầu tư xây dựng; phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tổng hợp, báo cáo một số nội dung ý kiến như sau:

I. Khái quát chung tình hình thực hiện dự án:

Dự án Giải quyết 09 điểm đen của các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi được UBND thành phố phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 và điều chỉnh dự án tại Quyết định số 6474/QĐ-UBND ngày 16/11/2022, với tổng mức đầu tư 9.349 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2012 - 2023; nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố làm Chủ đầu tư. Mục tiêu thực hiện dự án nhằm giải quyết thi công hoàn thành đối với 08 vị trí còn vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đến nay dự án đã thực hiện cơ bản hoàn thành 07/08 vị trí; gồm 03 điểm vỉa hè đường Nguyễn Nghiêm, 02 điểm vỉa hè đường Lê Trung Đình, 01 điểm đường Mai Đình Đông và 01 điểm đường Trà Bồng Khởi Nghĩa. Đối với 01 điểm còn lại thuộc đường Chu Văn An còn vướng mắc về công tác bồi thường GPMB hộ ông Nguyễn Đình Bru, khả năng giải quyết kéo dài, chủ hộ không hợp tác trong quá trình vận động, không bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

Vì dự án đã thực hiện kéo dài nhiều năm, cơ chế chính sách có nhiều thay đổi và gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý vướng mắc. Đồng thời để sớm bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng và có kế hoạch duy tu, sửa chữa thường xuyên theo lộ trình. Do đó, Chủ đầu tư dự án đã có Báo cáo số 23/BC-BQL ngày 07/02/2023 đề xuất chấm dứt thực hiện dự án đã được phê duyệt và thanh quyết toán các khoản chi phí đã tổ chức triển khai thực hiện trong quá trình đầu tư dự án.

II. Đề xuất kiến nghị:

Qua rà soát hồ sơ liên quan đối với dự án nêu trên, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố nhận thấy dự án này được phê duyệt từ các năm trước nhưng chưa được triển khai thực hiện đầu tư hoàn thành nên đến thời điểm hiện nay đã có nhiều thay đổi về cơ chế công tác bồi thường GPMB để tiếp tục thực hiện dự án.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố đề xuất UBND thành phố thống nhất một số nội dung sau:

1. Thống nhất chấm dứt thực hiện đối với dự án Giải quyết 09 điểm đen của các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi .

2. Kính đề nghị UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các khoản chi phí đã tổ chức triển khai thực hiện trong quá trình đầu tư dự án trình cấp thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền hủy bỏ, kết thúc các văn bản liên quan sau khi chấm dứt thực hiện dự án theo quy định.

- Đối với phần khối lượng còn lại chưa thi công của dự án được đưa vào thực hiện từ nguồn vốn duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông hàng năm.

Trên đây là nội dung đề xuất chấm dứt thực hiện đối với dự án Giải quyết 09 điểm đen của các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố kính báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQLDA ĐTXD&PTQĐ TP;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu VT, T.Thông.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Minh Trang